

Số: /BC-STTTT

Bắc Giang, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả 6 tháng đầu năm 2024 về công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền

Thực hiện Công văn số 2068/BCĐNQ-CAT ngày 10/6/2024 của Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh về việc báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo vệ và đấu tranh nhân quyền 6 tháng đầu năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả cụ thể sau:

I. Công tác chỉ đạo

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tăng cường công tác quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh; định kỳ hằng quý tham mưu tổ chức họp báo tình hình kinh tế xã hội; kịp thời định hướng tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư, công tác nhân quyền; phối hợp với các đơn vị giải quyết khủng hoảng truyền thông. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền về công tác CCHC, thông tin đối ngoại trong tình hình mới; ban hành các văn bản đề nghị các sở, ngành địa phương phối hợp tổ chức làm việc, cung cấp thông tin cho báo chí; các văn bản chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Làm tốt công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn: Tham mưu ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; Phối hợp, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc, thông suốt, phục vụ sự chỉ đạo kịp thời của hệ thống chính trị, nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân; Phối hợp với các cấp, ngành, đơn vị liên quan xử lý, ngăn ngừa việc đưa tin giả mạo, không chính xác, gây hoang mang dư luận hoặc xúc phạm uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân...

II. Kết quả công tác

1. Công tác bảo đảm quyền con người

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 về Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương thực hiện công tác thông tin đối ngoại theo Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 23/10/2023 về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Giang năm 2024.

Sở ban hành các văn bản chỉ đạo tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; việc tiếp âm, tiếp sóng của đài cấp trên và viết tin, bài phản ánh những hoạt động chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương được hệ

thống Đài truyền thanh cấp huyện, xã thực hiện thường xuyên¹.

Sở quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia xuất bản tài liệu không kinh doanh, hoạt động in². Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh đoàn; các ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4 năm 2024 với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng; trưng bày 100 bức ảnh về sự kiện chính trị, thành tựu kinh tế, văn hoá, xã hội nổi bật của tỉnh.

Tiếp nhận 61 hồ sơ xin cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; 11 hồ sơ xin cấp Giấy phép xuất bản bản tin; 07 hồ sơ xin cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; 04 hồ sơ đăng ký hoạt động cơ sở in.

Sở chỉ đạo Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành 05 cuộc thanh tra, kiểm tra, đối với 21 tổ chức, cá nhân (14 tổ chức, 07 cá nhân); xử phạt vi phạm hành chính đối với 06 tổ chức, cá nhân (02 tổ chức, 04 cá nhân) với tổng số tiền là 19,5 triệu đồng và buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật; Phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố xử lý các nội dung đăng tải trên mạng xã hội, sàn giao dịch điện tử.

2. Công tác đấu tranh với hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền chống phá Đảng và Nhà nước

Hằng ngày, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm soát chặt chẽ các thông tin báo chí viết về tỉnh Bắc Giang để tổng hợp báo cáo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh. Hằng tháng thông báo tình hình hoạt động báo chí và định hướng những nội dung tập trung tuyên truyền để các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và hệ thống thông tin cơ sở thông tin kịp thời, khách quan tình hình thời sự, các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh, kết quả thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính của tỉnh.

Thường xuyên theo dõi các thông tin được đăng tải trên báo chí, mạng xã hội, kịp thời có biện pháp và tham mưu cấp lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý, góp phần ngăn chặn những thông tin thiếu chính xác, sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng thông tin xuyên tạc, nói xấu, phản động trên mạng xã hội.

3. Công tác tuyên truyền thành tựu nhân quyền và đấu tranh phản bác trên các phương tiện truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí truyền thông bám sát các văn bản, chỉ đạo của

¹ Hệ thống truyền thanh cấp huyện sản xuất trung bình từ 20-23 chương trình/tháng/1 huyện, thời lượng phát các chương trình là trung bình 30p/1 chương trình, phát sóng 2-3 lần/ngày. Các Đài huyện tiếp sóng chương trình phát thanh của Đài TNVN trung bình 1.740 phút/tháng; tiếp sóng chương trình phát thanh của Đài PT&TT tỉnh trung bình 1.020 phút/tháng.

² Trên địa bàn tỉnh có 11 cơ quan, tổ chức có hoạt động xuất bản bản tin; 28 đơn vị, tham gia xuất bản tài liệu không kinh doanh với 61 đầu sách, đáp ứng việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Toàn tỉnh hiện có 95 cơ sở phát hành, 130 cơ sở in, trong đó có 2 cơ sở phát hành là doanh nghiệp, 9 cơ sở in được cấp giấy phép hoạt động in, còn lại là các cơ sở nhỏ lẻ, kinh doanh cá thể, hộ gia đình.

Trung ương và tỉnh về công tác TTĐN, thực hiện tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm, đường lối đối ngoại của nước ta đối với vấn đề hợp tác, hội nhập, về chủ quyền biên giới, lãnh thổ của đất nước; quảng bá tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh của tỉnh; tuyên truyền chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam; tuyên truyền các hoạt động xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác, xúc tiến quảng bá đầu tư, giao lưu văn hóa, kinh tế đối ngoại của tỉnh nhằm tăng cường sự hiểu biết, hữu nghị tin cậy và hợp tác đối với bạn bè quốc tế, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, an toàn xã hội; đồng thời không ngừng phát huy tiềm năng, thế mạnh, các giá trị lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán... của địa phương.

Đến nay, các cơ quan báo chí thường trú, báo chí của tỉnh tải nhiều thông tin nội dung tuyên truyền các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh: thăm, chúc Tết Đại sứ quán Trung Quốc và Singapore; tiếp xã giao đoàn công tác do ông Marco Farani - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Brazil tại Việt Nam; tiếp đoàn công tác của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) thăm, làm việc tại tỉnh Bắc Giang; tiếp xã giao Đoàn công tác của Bí thư Thành ủy Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc; tiếp xã giao Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. Tuyên truyền về hoạt động của đoàn công tác tỉnh Bắc Giang dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và Hội nghị trao đổi chương trình hợp tác, trao Bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Bắc Giang và Trường Đại học Osaka Metropolitan (Nhật Bản); Hội nghị xúc tiến thu hút lao động tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La; Hội thảo thực trạng, giải pháp phát triển nguồn lao động trong ngành công nghiệp bán dẫn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tuyên truyền các hoạt động, chương trình ký kết phối hợp, hợp tác giữa tỉnh Bắc Giang với các tỉnh như: Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn.

Tuyên truyền đậm nét các hoạt động văn hóa, lễ hội lớn của tỉnh: sự kiện Tuần văn hóa Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024; Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế trên báo chí trong tỉnh và Trung ương.

Phối hợp, thực hiện hợp tác truyền thông với các cơ quan báo, đài trung ương như: Ban Đối ngoại, Thông tấn xã Việt Nam; Báo Tiếng nói Việt Nam; Trung tâm Phát triển Truyền thông, thông tấn: Thông tấn xã Việt Nam; Truyền hình Tiếng nói Việt Nam; Báo Việt Nam News; Báo Tài nguyên và Môi trường... triển khai xây dựng phóng sự; viết tin, bài tuyên truyền giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, những nhiệm vụ trọng tâm, kết quả nổi bật, nhất là các chỉ tiêu phấn đấu để đạt mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Xây dựng nội dung tuyên truyền với Đài Truyền hình Việt Nam phóng sự Khát vọng phát triển vấn đề xã hội: xóa đói giảm nghèo, phát triển vì con người trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Truyền hình Nhân Dân xây dựng phóng sự với chuyên đề “Tạo đột phá từ phát triển công nghiệp; Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp về nội dung những dấu ấn nổi bật sau hơn

3 năm triển khai Nghị quyết 111-NQ/TU ngày 11/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.

4. Đánh giá kết quả thực hiện Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành thành viên BCD với Cơ quan thường trực BCD Nhân quyền tỉnh; chủ động phối hợp trong việc cung cấp thông tin, triển khai thực hiện nhiệm vụ và các mục tiêu về công tác nhân quyền. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, xử lý việc đưa thông tin trên mạng không đúng quy định.

III. Phương hướng trong thời gian tới

1. Tiếp tục chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng về nhân quyền; tập trung tuyên truyền tốt các chính sách về giảm nghèo bền vững, chính sách tôn giáo, dân tộc; chính sách đất đai, khoáng sản; đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền thành tựu về công tác bảo đảm nhân quyền ở Việt Nam.

2. Tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp BCVT đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp; nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân trên địa bàn; rà soát đảm bảo an toàn hạ tầng viễn thông.

3. Quản lý, kiểm soát, ngăn chặn tài liệu có nội dung xấu tán phát qua đường Bưu chính - Viễn thông và mạng Internet kích động chống phá Nhà nước ta về dân chủ, nhân quyền của các thế lực thù địch. Tập trung quản lý tốt thông tin trên mạng xã hội.

4. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tăng cường quảng bá hình ảnh của tỉnh, thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tiềm năng, thế mạnh thu hút đầu tư, phát triển du lịch... trên báo chí Trung ương và địa phương.

5. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực thông tin truyền thông. Chỉ đạo và phối hợp với phòng Văn hóa thông tin các huyện, thành phố tích cực triển khai công tác kiểm tra trong lĩnh vực thông tin truyền thông.

Trên đây là báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2024 về công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền của Sở Thông tin và Truyền thông./.

Nơi nhận:

- BCD nhân quyền tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng TTBCXB, VP;
- Lưu VT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Ngô Đình Tiến

